

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8645/UBND-NNMT
V/v xử lý đơn kiến nghị của
BCH Công đoàn Cty TNHH
MTV LN Chư Phá

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xử lý đơn kiến nghị của Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phá (nội dung cụ thể có gửi kèm đơn); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan xem xét, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phá; các nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Nhận được văn bản này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cty TNHH MTV LN Chư Phá;
- Lưu VT, NNMT.Tg 18

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Vinh

Số: 15 /KN-CĐ

Ea H'leo, ngày 13 tháng 10 năm 2016

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Số: 12489. Kính gửi :

- UBND Tỉnh Đắk Lắk.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Đắk Lắk.

20-10-2005

Bạn chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả, đại diện cho tập thể Người lao động và đoàn viên công đoàn trong công ty, có đơn kiến nghị gửi tới UBND Tỉnh và Sở Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Tỉnh, xin được giải quyết một số vấn đề như sau:

1. Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Chư Phả là doanh nghiệp Nhà Nước chịu sự quản lý và sở hữu của UBND Tỉnh, hoạt động theo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trên các lĩnh vực ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 5 năm 2014, Đồng chí Giám đốc công ty cuối cùng đã về nghỉ hưu, đến nay đã gần 3 năm, công ty hoạt động dưới sự điều hành của 02 đồng chí Phó Giám đốc, trong đó đồng chí Trương Thanh Chương là Phó Giám đốc phụ trách tạm thời kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014 theo Quyết định 2829 ký ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh cho đến khi có người đại diện của Chủ sở hữu về thay.

Thời gian qua công ty chỉ hoạt động trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng theo hai quyết định cho thuê rừng số: 2328 và 2329 của UBND Tỉnh với tổng diện tích là : 14.362,4 ha, các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác không hoạt động, thu hẹp. Các phương án như: “Trồng và chăm sóc rừng trồng”; “Nuôi dưỡng rừng”; “Cải tạo rừng”; “Làm giàu rừng”... đều không được xây dựng và triển khai thực hiện theo Quyết định đã được phê duyệt của UBND Tỉnh về dự án Bảo vệ và phát triển rừng cho các giai đoạn.

Công ty hiện tại có tổng số 19 lao động, thu nhập chủ yếu là từ đồng lương ít ỏi, lương người cao nhất khoảng hơn 6 triệu và người thấp nhất là 2,8 triệu. Đặc thù làm công việc giữ rừng là phải đi nhiều, đường đi thì xa xôi, khó đi, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì nắng nóng, bụi (đặc thù của rừng khộp nghèo), trong khi đó các chế độ khác ngoài lương cho người lao động thì không có như: Hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ xăng xe, tiền ăn, Bảo hộ lao động, thanh toán các khoản tiền phép, tàu xe, công tác phí....

Trong thời gian qua Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Chư Phả đã bị các Đoàn thanh tra của Tỉnh, Kiểm tra liên ngành của sở, cũng như đoàn Kiểm tra Giám sát của Huyện ủy Huyện EaH' Leo về làm việc và đều có một nhận xét về sự yếu kém của đơn vị, năng lực lãnh đạo hạn chế, còn thể hiện sự thụ động, máy móc của ban Giám đốc công ty,

còn dễ xảy ra mất rừng, rừng xuống cấp trầm trọng, trộm cắp lâm sản còn nhiều, đời sống công nhân không được cải thiện nâng cao, nội bộ còn mất đoàn kết, dễ xảy ra kiện tụng, khiếu nại....

Từ đó chúng tôi mong muốn được UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, xem xét cử người đại diện (Chủ tịch, Giám đốc) về quản lý và điều hành công ty, nhằm đổi mới, phát triển và làm tốt nhiệm vụ nhà nước giao, mở mang phát triển ngành nghề kinh doanh, tạo việc làm ổn định để nâng cao đời sống cho công nhân, Người lao động. Căn cứ theo điều 67 của Luật doanh nghiệp và theo các điều khoản của điều lệ Công ty đã được UBND Tỉnh phê duyệt (Điều: 7, 8, 13, 34, 46) Chúng tôi rất mong được sự đổi thay và quan tâm thật sự .

2. Xin được UBND Tỉnh và các cơ quan, ban ngành xem xét nâng giá thành khoán giữ rừng lên cao hơn (hiện tại đang là 200.000đ/ 1 ha/ 1 năm) quá thấp, để công ty xây dựng lại thang bảng lương theo ND 49 của Chính phủ cho phù hợp, đủ để chi trả cho Người lao động, nhằm nâng cao và ổn định đời sống.

3. Xin được UBND Tỉnh và sở NN&PTNT chi hỗ trợ hoặc chỉ đạo Ban giám đốc công ty phải chi trả ngay 7 tháng tiền lương còn nợ năm 2013 cho 26 công nhân viên, người lao động (kể cả phải tính lãi xuất theo luật định). Đây là chế độ và Quyền lợi hợp pháp của Người lao động cần được bảo vệ đang bị xâm hại, để thời gian lâu nữa thì các đồng chí có trách nhiệm lại về nghỉ hưu hết, không còn ai chịu trách nhiệm giải quyết, thì Người lao động biết kêu ai đây .

Trên đây là ba vấn đề tồn đọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp và Người lao động, rất mong được sự quan tâm của Chủ Tịch UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT Tỉnh đứng ra giải quyết, Người lao động chúng tôi xin chân thành cảm ơn ./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. BAN CHẤP HÀNH CĐ
CHỦ TỊCH**



Xương Quang Thành